นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย

-เพื่อเตรียมสอบ ONET + 9 วิชาสามัญ + GAT-PAT

วิชา ภาษาอังกฤษ(9 วิชาสามัญ) ชุดที่ 15 (ตอนที่ 1/2)



โดยช่วงตั้งแต่ 5 มี.ค.-28 มิ.ย. 62 ท่านสามารถติดตามได้ดังนี้ ตะลุยโจทย์ ป.6 ในวันอังคาร, ตะลุยโจทย์ ม.3 ในวันพุธ และตะลุยโจทย์ ม.ปลาย ในวันพฤหัส+วันศุกร

Read the following article, then answer the questions.

About 100 children go blind every week in the Philippines due to poor nutrition and diseases that are preventable, the health department said yesterday.

Health Secretary Francisco Duque said some 450000 Filipinos are blind, and a significant number of them are children.

"Blindness affects close to half a million people in the country, and about a hundred Filipino children lose their eye sight every week," he said at the launch of scheme called Sight-saving Month.

Mr.Duque said poor nutrition, measles and premature birth complications that are preventable if given proper intervention are the main causes of child blindness.

"With early detection and treatment, we know that we could save a lot of people from losing their sight as well as from disability and poverty," he said.

In a survey conducted among young pupils in public schools in the capital, it was found that up to 3% of the children already had eye problems.

But Mr.Duque admitted many Filipinos, especially those in rural areas, have no access to proper treatment due to lack of eye clinics and ophthalmologists, as well as the high costs of medicines.

The health department also does not have accurate data on the exact number of blind children in the country.

With the World Health Organization raising the alert on the problem, Mr.Duque said the government plans to conduct a survey on child blindness in 2007.

- 1. In the Philippines, how many Filipinos are blind?
- 1) 100

- 2) 150000
- 3) over half a million
- 4) almost half a million
- 2. According to Mr.Duque, what in **not** mentioned as one of the major causes of child blindness?
- 1) poverty
- 2) measles
- 3) poor nutrition
- 4) premature birth complications
- 3. According to Mr. Duque, how can blindness be prevented?
- 1) providing proper nutrition
- 2) getting rid of poverty
- 3) early detection and treatment
- 4) reducing the cost of medicines

- 4. What is the exact number of blind children in the Philippines?
- 1) 100

- 2) 450000
- 3) 3% of the children
- 4) It's unknown
- 5. What can be assumed from the article?
- 1) There are enough ophthalmologists in the Philippines.
- 2) The government is going to pay more attention to the problem of child blindness
- 3) The government has already solved the problem of child blindness.
- 4) The government has already solved the problems of poverty and poor nutrition of the Filipinos.

เฉลย

สรุปบทความ

กรมอนามัยของประเทศฟิลิปปินส์ระบุว่ามีชาวฟิลิปปินส์ราว 450000 คน เป็นผู้ พิการทางสายตา/การมองเห็น (ตาบอด) โดยมีเด็กจำนวนไม่น้อยที่อยู่ในกลุ่ม ดังกล่าว นายฟรันซิสโก ดูค เลขาธิการกรมอนามัยของประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวว่า มีเด็กชาวฟิลิปปินส์สูญเสียการมองเห็นโดยเฉลี่ยประมาณ 100 คนต่อสัปดาห์ จากการสำรวจนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลแห่งต่างๆ ในกรุงมะนิลา พบว่ามีนักเรียน 3 เปอร์เซนต์ของกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา ความพิการทางสายตา/การ มองเห็นที่พบในเด็กมีสาเหตุจากปัจจัยต่างๆ ที่ป้องกันได้ เพียงตรวจหาให้พบ แล้วรักษาเสียแต่เนิ่นๆ แต่ประเทศฟิลิปปินส์ก็ขาดแคลนคลินิกรักษาโรคตาและ จักษุแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท อีกทั้งยาที่ใช้รักษาก็มีราคาแพง ทั้งนี้ กรมอนามัยของประเทศฟิลิปปินส์ก็ยังไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนที่แน่นอน ของเด็กที่พิการทางสายตา/การมองเห็น แต่รัฐบาลได้วางแผนไว้ว่าจะสำรวจข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องนี้ในโอกาสต่อไป เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

1. เฉลย 4) almost half a million

โจทย์ถามว่า ในประเทศฟิลิปปินส์ มีชาวฟิลิปปินส์ที่พิการทาง สายตา/การมองเห็นจำนวนเท่าใด

> almost half a million = เกือบห้าแสนคน สรุปได้จากย่อหน้าที่สองและสาม

- 1) 100 = หนึ่งร้อยคน เป็นค่าเฉลี่ยโดยประมาณของจำนวนเด็ก ชาวฟิลิปปินส์ที่กลายเป็นผู้พิการทางสายตา/การมองเห็นในแต่ละสัปดาห์
- 2) 150000 = หนึ่งแสนห้าหมื่นคน ไม่ตรงกับตัวเลขใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับจำนวนผู้พิการทางสายตา/การมองเห็นในประเทศฟิลิปปินส์ตามที่ระบุไว้ใน บทความนี้
 - 3) over half a million = เกินห้าแสนคน

2. เฉลย 1) poverty

โจทย์ถามว่า ตามความเห็นของดูค ไม่ได้กล่าวว่าอะไรเป็นหนึ่งใน สาเหตุสำคัญของความพิการทางสายตา/การมองเห็นของเด็ก

> poverty = ความยากจน สรุปได้จากย่อหน้าที่สี่

- 2) measles = โรคหัด
- 3) poor nutrition = ภาวะทุพโภชนาการ (การขาดแคลนสารอาหาร)
- 4) premature birth complications = ภาวะแทรกซ้อนจากการ คลอดก่อนกำหนด
- 3. เฉลย 3) early detection and treatment

โจทย์ถามว่า ตามความเห็นของดูค ความพิการทางสายตา/การ มองเห็นป้องกันได้อย่างไร

early detection and treatment = การตรวจและการรักษา ตั้งแต่เนิ่นๆ

หาคำตองได้จากย่อหน้าที่ห้า

- 1) providing proper nutrition = จัดหาโภชนาการให้เหมาะสม
- 2) getting rid of poverty = กำจัดความยากจน
- 4) reducing the cost of medicines = ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยา
- **4. เฉลย 4)** It's unknown.

โจทย์ถามว่า จำนวนที่แน่ชัดของเด็กที่พิการทางสายตา/การมองเห็น ในประเทศฟิลิปปินส์เท่ากับเท่าใด

It's unknown. = ไม่ทราบ

หาคำตอบได้จากย่อหน้าที่แปด

- 1) เป็นค่าเฉลี่ยโดยประมาณของจำนวนเด็กชาวฟิลิปปินส์ที่กลายเป็น ผู้พิการทางสายตา/การมองเห็นในแต่ละสัปดาห์
- 2) เป็นจำนวนโดยประมาณของผู้พิการทางสายตา/การมองเห็นทั้งหมด เมประเทศฟิลิปปินส์
 - 3) 3% of the children = 3 เปอร์เซนต์ (ร้อยละสาม) ของเด็ก
- 5. เฉลย 2) The government is going to pay more attention to the problem of child blindness.

โจทย์ถามว่า สันนิษฐานจากบทความนี้ได้ว่าอะไร

The government is going to pay more attention to the problem of child blindness. = รัฐบาลจะใส่ใจกับปัญหาความพิการทาง สายตา/การมองเห็นของเด็กให้มากขึ้น

สรุปได้จากย่อหน้าสุดท้าย

- 1) There are enough ophthalmologists in the Philippines. = มีจักษแพทย์เพียงพอในประเทศฟิลิปปินส์
- 3) The government has already solved the problem of child blindness. = รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาความพิการทางสายตา/การมองเห็นของ เด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 4) The government has already solved the problems of poverty and poor nutrition of the Filipinos. = รัฐบาลได้แก้ไขปัญหา ความยากจนและภาวะทุพโภชนาการของชาวฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่

www.bunditnaenaew.com